

[Trang chủ](#) > [Đời sống](#)

Giọng ca các thế hệ hội tụ trong album 'Ký ức Hà Nội' của Nguyễn Thành Trung

| 27/12/2024 09:16

Sau thời gian ấp ủ, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung và ekip đã trình làng album nhạc mang tên "Ký ức Hà Nội". Album là những gom góp của nhạc sĩ những cảm nhận rất riêng về Hà Nội mà bất cứ ai cũng có thể bắt gặp, cảm nhận và trải qua.

Tựa đề album lấy cái tên là "Ký ức Hà Nội" để mang đến "hiểu lầm" cho người nghe là sự hoài niệm về những điều xưa cũ Hà Nội của tác giả, nhưng thực chất trong những ký ức đó là những gom góp của Nguyễn Thành Trung về từ những câu chuyện nhỏ, hình ảnh đơn giản nhất mà bất cứ ai cũng có thể bắt gặp, cảm nhận và trải qua trên ngõ nhỏ, phố nhỏ đến những mối quan tâm lớn về sự vươn mình phát triển, kiến tạo của đô thị Hà Nội.

Ở đó là những tiếng rao sớm tối, là những âm thanh náo động, ồn ào của phương tiện giao thông, là tiếng người hòa lẫn trong tiếng nhạc; là hình ảnh của xích lô, những người trẻ già bên café phố, trà đá vỉa hè; đến những rộn ràng tươi mới hòa trong nhịp sống mới phát triển, hội nhập của Hà Nội... Dù vậy, tâm thế của người sinh ra, lớn lên và trưởng thành đã đi qua những thời gian, không gian sống giữa đô thị Hà Nội với những bước thăng trầm vẫn có những khoảnh khắc thấy mình lạc lõng, cô đơn trong những hoài niệm. Để rồi từ đó "Ký ức Hà Nội" cứ cuộn trào, đưa người nghe đi qua những cung bậc cảm xúc lúc tự tình, khi trầm lắng da diết, lúc lại dâng trào hoan ca.




Album Ký ức Hà Nội hội tụ giọng hát của nhiều thế hệ, từ NSND Mai Hoa; ca sĩ Tiến Mạnh, Tiến Hưng đến các giọng ca trẻ trung năng động như Hồng Duyên, Quỳnh Anh, Hoàng Hồng Ngọc...

9 ca khúc trong album "Ký ức Hà Nội" của Nguyễn Thành Trung đã thể hiện lên những điều đó và mang những ẩn ý mà tác giả muốn kể tới người nghe câu chuyện của anh về một Hà Nội rất riêng anh. Từ "Thu trả cho đời" (ca sĩ Tiến Mạnh), "Hà Nội cũ" (NSƯT Hoàng Tùng), "Café phố" (NSND Mai Hoa), "Trà đá vỉa hè" (ca sĩ Hồng Duyên), "Nỗi nhớ" (ca sĩ Quỳnh Anh), "Hoa thanh xuân" (Nguyễn Gia Tuệ Lâm), "Thanh âm Hà Nội" (ca sĩ Tiến Hưng), "Xích lô đón dâu" (ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc) và "Cô đơn giữa Hà Nội" (NSƯT Hoàng Tùng).

Những ca khúc viết về Hà Nội của tác giả Nguyễn Thành Trung trong album "Ký ức Hà Nội" đã khái quát được sự hoài niệm quá khứ, cái hiện tại, và sự kết hợp quá khứ hiện tại và tương lai trong giai điệu âm nhạc bay bổng, không xô bồ mà thanh thoát, hướng thiện; ca từ có chọn lọc, giàu hình tượng văn học, dễ làm người nghe rung cảm, đồng cảm... từ đó khiến người nghe thêm mến yêu Hà Nội hơn. Và qua đó cũng thể hiện lời tri ân của tác giả Nguyễn Thành Trung với Hà Nội, với khán giả yêu mến âm nhạc của anh.

recommended by [mgid](#)



MOVEFIX
Cư dân Hà Nội bị đau đầu gối và hông phải đọc phần này

[TÌM HIỂU THÊM >](#)





NSND Mai Hoa thể hiện ca khúc "Cafe phố" trong album.



Đồng hành với Nguyễn Thành Trung trong album "Ký ức Hà Nội" vừa với vai trò biên tập âm nhạc, vừa là người bạn đồng điệu trong âm nhạc - NSUT Hoàng Tùng thể hiện hai ca khúc được cho là điểm nhấn mang đậm suy tư, cảm xúc của tác giả là "Hà Nội cũ" và "Cô đơn giữa Hà Nội". Tác phẩm được nhạc sĩ Đức Thụy phối khí theo Semi-classical (bán cổ điển), cấu trúc đơn giản và nhiều tính đại chúng, dễ nghe, dễ cảm qua giọng hát của NSUT Hoàng Tùng.

"Có thể nói không gian âm nhạc của album "Ký ức Hà Nội rất rộng", màu sắc âm nhạc phong phú, hội tụ đa dạng giọng hát, từ NSND Mai Hoa; ca sĩ Tiến Mạnh, Tiến Hưng đến các giọng ca trẻ trung năng động như Hồng Duyên, Quỳnh Anh, Hoàng Hồng Ngọc. Một nhân tố đặc biệt góp mặt trong album chính là giọng hát của Nguyễn Gia Tuệ Lâm – con gái của tác giả Nguyễn Thành Trung. Với "Hoa thanh xuân", Tuệ Lâm đã góp sự tươi trẻ, trong sáng, mới mẻ như một sự tiếp nối thế hệ âm nhạc trong gia đình, thế hệ thanh âm trẻ mới của Hà Nội", NSUT Hoàng Tùng cho hay.



NSUT Hoàng Tùng thể hiện 2 ca khúc trong album, đồng thời đảm nhiệm vai trò biên tập âm nhạc cho "Ký ức Hà Nội".



Với ý niệm làm một album nhạc kể chuyện Hà Nội, tri ân Hà Nội, nhưng "Ký ức Hà Nội" của tác giả Nguyễn Thành Trung được đánh giá không bị gò bó theo một motif nào, mà mang đến sự mới mẻ trong sự luân chuyển của các thể loại âm nhạc, từ dân gian đương đại, cổ điển, bán cổ điển đến pop, jazz, rap... Qua âm nhạc, qua những tác phẩm phong phú về màu sắc thanh âm, giai điệu, hình ảnh, câu chuyện tác giả Nguyễn Thành Trung chắc hẳn muốn gửi gắm rất nhiều, mong muốn rất nhiều về Hà Nội.

Ở mỗi tác phẩm, dù là hình ảnh nhỏ nhắn, dung dị, giai điệu da diết, hay sôi động, gấp gáp... thì người nghe có thể dễ dàng bắt gặp, cảm nhận nội tâm, thấy hình ảnh thời trẻ, thấy ký ức của tác giả và cũng có thể là của chính mình, người xung quanh mình trong những thanh âm gắn với Hà Nội, với Hà Nội cũ, Hà Nội mới và Hà Nội của tương lai.

Tin tài trợ



Chọn Bảo Việt An Gia: An tâm sống khỏe bên người thân thương

Bảo Việt An Gia



Hà Nội : Đồ nội thất chưa bán được đang được bán gần như cho không

Tim kiếm quảng cáo



NSND Xuân Bắc tố NSND Tự Long 'thái độ' trong hậu trường Táo Quân 2025

phapluat.suckhoedoisong.vn



Có Bảo Việt An Gia, nỗi lo viện phí "bay xa" - Chỉ từ 7k/ngày

Bảo Việt An Gia



Bảo Việt An Gia: Hưởng quyền lợi nội trú lên đến 454 triệu/năm

Bảo Việt An Gia



Trang bị cho gia đình cách chăm sóc sức khỏe tối ưu chỉ 7k/ngày

Bảo Việt An Gia



Bảo Việt An Gia: An tâm viện phí - Không cần rút ví. Chỉ 7k/ngày

Bảo Việt An Gia



Giảm bớt áp lực tài chính khi rủi ro ập tới chỉ từ 7k/ngày

Bảo Việt An Gia



Tạm biệt nỗi lo viện phí với Bảo Việt An Gia, chỉ từ 7k/ngày

Bảo Việt An Gia



Xe điện cỡ nhỏ mới ở Việt Nam (Giá có thể khiến bạn bất ngờ)

Tim kiếm quảng cáo



Người tiểu đường sẵn mua đồng hồ đo đường huyết không cần lấy máu

Đồng Hồ Đo Đường Huyết



Giá ô tô đã qua sử dụng ở Hà Nội sẽ làm bạn ngạc nhiên

Tìm kiếm quảng cáo



Xe điện tốt nhất cho người về hưu, kiểm tra giá

Tìm kiếm quảng cáo



Không cần máy pha tiền triệu - Thoả mãn mọi dân chơi cà phê

Lakimartshop



Đồng hồ đo đường Nhật Bản chính xác như máy 99% giá giảm siêu tốt

Đồng Hồ Đo Đường Huyết

[Theo giadinh.suckhoedoisong.vn](http://Theo.giadinh.suckhoedoisong.vn)

[Copy Link](#)

[Chia sẻ Facebook](#)

[Chia sẻ Zalo](#)

Ký ức Hà Nội

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung

Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu

[Gửi bình luận](#)



(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian | [Số người thích](#)

[Xem thêm Đời sống](#)

Nổi bật



Mới nhất

Xem thêm

Đọc nhiều



Trụ sở: Số 138A Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGD, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Đường dây nóng: 0968995033

© Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản.

Chuyên trang điện tử của Báo điện tử Sức khỏe & Đời sống

Tổng Biên tập: Trần Tuấn Linh

Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long

Hoạt động theo Giấy phép số 58/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông.

POWERED BY **ONECMS** - A PRODUCT OF **NEKO**

